



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงานเลขที่)
๑	นางสาวศตพร อัมภรัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๑๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๑๕)	ฝ่ายธุรการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวศตพร อัมภรัตน์  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพพระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๑๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๖๑๑๑๒๘๖๖๑๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ <u>๘๖</u></p>

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวศศพร อัมภรัตน์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๑๕)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๑๕)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๖ ปี สถานภาพสมรส โสด เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ HN : ๔๑๖๗๓/๖๖ AN : ๑๕๖๑๖/๖๖ เข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๐.๐๙ น. มาด้วยอาการเวียนศีรษะ ชาบริเวณแขนและขาข้างขวา ๒ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง รักษาไม่ต่อเนื่อง สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๗๙/๗๙ มิลลิเมตรปรอท การหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงที่ปลายนิ้ว ๙๘ เปอร์เซ็นต์ ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ประเมินระบบประสาท ลืมตาได้เอง พูดคุยได้ไม่สับสน เคลื่อนไหวตามคำสั่งได้ (E๔V๕M๖) แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ประเมินกำลังแขนและขาอยู่ในระดับ ๔ รูม่านตาขนาด ๓ มิลลิเมตรตอบสนองต่อแสงทั้งสองข้าง มีกล้ามเนื้อใบหน้าข้างขวาอ่อนแรง มุมปากข้างขวาตก พูดไม่ชัดเล็กน้อย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง พบภาวะสมองซีกซ้ายขาดเลือด ให้การรักษาตามแนวทาง Stroke fast track ซักประวัติ Last seen normal ๒ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล ประเมินความรุนแรงของโรคด้วยแบบประเมิน NIHSS ได้ ๖ คะแนน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภูมิเม็ดเลือดแดงต่อปริมาณเลือด ๔๒.๓% (ค่าปกติ ๔๑ - ๕๑%) จำนวนเกล็ดเลือด ๒๔๑,๐๐๐ cell/dl (ค่าปกติ ๑๔๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ cell/dl) ค่า International Normalized Ratio ๑.๐๖ (ค่าปกติ ๐.๘๐ - ๑.๔๐) ประเมินเกณฑ์พิจารณาให้ยากระตุ้นทิสซู พลาสมีโนเจน (Recombinant tissue plasminogen activator; rtPA) แพทย์พิจารณาปรับวันนอนพักรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดที่หอผู้ป่วยหนัก วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๑.๐๐ น. แรกรับที่หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ผู้ป่วยลืมตาได้เอง สามารถทำตามคำสั่งได้ ประเมิน NIHSS ได้ ๖ คะแนน ดูแลให้ยา rtPA ตามแผนการรักษา ประเมินและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยา ไม่พบภาวะเลือดออกในสมอง พูดคุยได้ไม่สับสน E๔V๕M๖ ประเมินกำลังแขนและขาทั้ง ๒ ข้าง อยู่ในระดับ ๕ ผู้ป่วยมีอาการเวียนเป็นเลือดเก่า ๕๐ มิลลิกรัม ดูแลให้ยา Pantoprazole ตามแผนการรักษา ติดตาม Hct ทุก ๘ ชั่วโมง ผลอยู่ในช่วง ๔๐ - ๔๒% วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ๒๔ ชั่วโมง หลังให้ยา rtPA ไม่พบเลือดออกในสมอง ประเมินการกลืน กลืนได้ ไม่ลำบาก ขณะอยู่ในความดูแล ผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาดี ประเมินระบบประสาทได้ ๑๕ คะแนน ลืมตาได้เอง พูดคุยได้ไม่สับสน เคลื่อนไหวตามคำสั่งได้ ย้ายไปรักษาต่อเนื่องจากที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ประเมินก่อนจำหน่าย สัญญาณชีพปกติ พูดคุยรู้เรื่อง ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมที่บ้านเรื่องการรับประทานอาหาร ยา การออกกำลังกาย การพักผ่อน ภายภาพบำบัด และอาการสำคัญที่ต้องมาพบแพทย์ เช่น ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก

เป็นต้น หลังให้ความรู้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง แพทย์พิจารณาจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นัดตรวจติดตามอาการที่ห้องตรวจอายุรกรรม รวมระยะเวลาที่รักษาพยาบาล ๕ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการดูแลรักษาพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้

๒. บุคลากรทางการพยาบาลเพิ่มพูนความรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน ระยะเฉียบพลันที่นำมาเผยแพร่แก่สมาชิกในทีมและนำไปพัฒนาเชิงวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาแบบประเมินการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันได้รับการดูแลหลังการจำหน่ายตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความปลอดภัยจากการดูแลรักษาพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

๒. เพื่อให้หน่วยงานมีแบบประเมินการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันที่พยาบาล ใช้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานมีแบบประเมินการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันที่ใช้ในแนวทางเดียวกัน

๒. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันได้รับการดูแลหลังการจำหน่ายตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความปลอดภัยจากการดูแลรักษาพยาบาล